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38. COFNODION

Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Rhagfyr 2021.  
Cywirdeb:

Cyfeiriodd y Cynghorydd Tudor Jones at dudalen 7 yn y cofnodion ac 
awgrymodd y dylid newid y pedwerydd paragraff i ddarllen fel a ganlyn: -

Soniodd y Cynghorydd Tudor Jones am y ffordd roedd cyllid Anghenion 
Dysgu Ychwanegol yn cael ei ddyrannu a’i ddosbarthu i ysgolion unigol ac 
awgrymodd y bydd angen cyllid os bydd cynnydd yn nifer y disgyblion ADY neu 
os byddai gan unigolyn mewn un ysgol fwy o anghenion tra bod yr anghenion 
mewn ysgol arall yn lleihau. Cytunodd yr Uwch Reolwr i roi’r awgrym hwn i SSCE 
Cymru yn dilyn y cyfarfod.



Hefyd, awgrymodd y Cynghorydd Tudor Jones y newidiadau canlynol i 
baragraff 1 ar dudalen 9 o’r cofnodion: -

 Llinell 2 – siaradwyr Cymraeg rhugl i’w roi mewn dyfynodau; a
 Llinell 5 i gael ei newid i ddarllen – Roedd yn teimlo y byddai’r term ‘yn 

gallu sgwrsio yn y Gymraeg’ yn fwy priodol. Rhoddodd y Cynghorydd 
Jones y diffiniadau a dderbynnir ar gyfer y termau siaradwyr ‘rhugl’ a 
siaradwyr sy’n gallu sgwrsio’.

Yn amodol ar y newidiadau a restrir uchod, cynigiodd y Cynghorydd Dave 
Mackie fod y cofnodion yn cael eu derbyn fel cofnod cywir, ac eiliwyd gan y 
Cynghorydd Martin White.

PENDERFYNWYD: 

Yn amodol ar y newidiadau a restrir uchod, bod y cofnodion yn cael eu 
cymeradwyo fel cofnod cywir a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

39. RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL AC OLRHAIN GWEITHREDU 

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol 
ddrafft a chadarnhaodd fod y cyfarfod nesaf ar 24 Mawrth wedi cael ei ganslo. 
Rhoddodd amlinelliad o’r adroddiadau i’w cyflwyno yn y cyfarfodydd a fyddai’n 
dilyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol ym mis Mai. Gan symud ymlaen at yr 
adroddiad Olrhain Gweithredu, cadarnhaodd fod yr holl gamau gweithredu a 
oedd yn codi o’r cyfarfod diwethaf fel y’u dangosir yn Atodiad 2 o’r adroddiad, 
wedi cael eu cwblhau.  

Awgrymodd y Cadeirydd y dylai’r Pwyllgor ychwanegu dau adroddiad at y 
Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol i ymdrin â’r meysydd canlynol: -

 Effaith y pandemig ar sgiliau llythrennedd a rhifedd a’r dulliau o fynd i’r 
afael â hyn; a’r

 Prinder sgiliau ar draws Gogledd Cymru a’r dulliau o fynd i’r afael â hyn.

Cyfeiriodd y Cadeirydd at y Pwyllgor Adferiad diweddar lle trafodwyd y 
broblem prinder sgiliau. Rhoddwyd esboniad o’r gwaith sy’n cael ei wneud gan 
Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn y sector addysg i hyrwyddo 
cyfleoedd addysgol/gwaith er mwyn mynd i’r afael â’r prinder sgiliau ar draws 
Gogledd Cymru.   Yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor Adferiad, esboniodd yr Hwylusydd 
fod Mrs. Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio Bwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru wedi cytuno i ddod i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Adferiad i 
amlinellu’r gwaith sy’n cael ei wneud gan y Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol ar 
gyfer Gogledd Cymru 
a’r sector addysg. Awgrymodd y byddai’r cyflwyniad a roddwyd yn y Pwyllgor 
Adferiad yn darparu gwybodaeth a fyddai’n sail i’r adroddiadau sydd i’w 
hychwanegu at y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

Diolchodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) i’r Cadeirydd ac 
awgrymodd y dylid cyflwyno’r ddau adroddiad canlynol gerbron y Pwyllgor: -



1) Adroddiad yn rhoi trosolwg o effaith y pandemig ar sgiliau craidd 
disgyblion a sut roedd ymyriadau a chynlluniau yn cael eu defnyddio i 
sicrhau bod dysgwyr yn gwneud y mwyaf o gyfleoedd i ddatblygu eu 
sgiliau. 

2) Adroddiad i gysoni’r gwaith sy’n cael ei wneud gan y Bartneriaeth 
Sgiliau Ranbarthol a’r Uwch Reolwr ar gyfer Gwella Ysgolion drwy 
Ddysgu Cymunedol i Oedolion, er mwyn cynorthwyo pobl yn y 
gymuned i wella eu sgiliau.

Roedd y Pwyllgor yn cefnogi’r awgrymiadau a wnaed gan y Cadeirydd a’r 
Prif Swyddog.
 

Cafodd yr argymhellion, fel y’u hamlinellwyd yn yr adroddiad, eu cynnig 
gan y Cynghorydd Dave Mackie, a’u heilio gan y Cynghorydd Paul Cunningham.

PENDERFYNWYD:

(a) Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

(b) Bod yr Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei 
hawdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl 
yr angen; a

(c) Bod y cynnydd a wnaed i gwblhau’r camau gweithredu sy’n weddill yn cael 
ei nodi.

40. PROSESAU ASESU DEILLIANNAU DYSGWYR AR GYFER 2022
 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, esboniodd y Prif Swyddog (Addysg ac 
Ieuenctid) fod gwahanol ddulliau wedi cael eu defnyddio yn ystod y ddwy flynedd 
ddiwethaf ar gyfer dysgwyr cyfnod allweddol 4 a 5.  Roedd yr adroddiad hwn yn 
rhoi diweddariad ar gyfer eleni yn dilyn trefniadau a gyflwynwyd gan Lywodraeth 
Cymru (LlC).  

Rhoddodd yr Uwch Reolwr Gwella Ysgolion ddiweddariad ar y paratoadau 
ar gyfer arholiadau TGAU a Safon Uwch eleni. Yn ystod y ddwy flynedd 
ddiwethaf, oherwydd y pandemig, roedd yr arholiadau hyn wedi cael eu canslo ac 
yn eu lle cafwyd Graddau wedi’u hasesu gan ganolfannau yn 2020 a Graddau 
wedi’u pennu gan ganolfannau yn 2021.  Cyflwynodd yr adroddiad y sefyllfa 
bresennol, y cynlluniau wrth gefn a’r asesiadau a fyddai’n cael eu rhoi ar waith 
petai’r amgylchiadau yn newid. Roedd y rhain wedi cael eu rhannu gyda’r 
ysgolion, rhieni a dysgwyr a oedd yn sefyll arholiadau TGAU a Safon Uwch yr haf 
hwn. Cadarnhaodd fod arholiadau’r gwanwyn wedi cael eu cynnal ym mis Ionawr 
a chanmolodd yr ysgolion am eu gwaith caled a’r cymorth roeddynt yn ei roi i 
ddysgwyr. 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Martin White at yr holl darfu a’r newidiadau roedd 
myfyrwyr wedi’u dioddef yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf a’r ffaith bod 
myfyrwyr eleni yn wynebu llawer o heriau wrth baratoi ar gyfer arholiadau. 
Cytunodd y Cadeirydd a dywedodd fod y pandemig wedi cael effaith ar addysg 
ein pobl ifanc ond canmolodd y ffordd roeddynt wedi ymdopi, a’r cymorth a 
ddarparwyd gan ysgolion a’r rhieni.



Cytunodd yr Uwch Reolwr Gwella Ysgolion a dywedodd fod pawb yn 
ymwybodol o’r heriau a oedd yn wynebu’r bobl ifanc hyn a thalodd deyrnged i’w 
hysbryd cydnerth. Er gwaethaf yr holl newidiadau, roedd rhai ffug arholiadau wedi 
cael eu cynnal. Rhoddodd wybodaeth am y gwaith a wnaed gan Gymwysterau 
Cymru a CBAC o ran y gwaith papur a’r cymorth a roddwyd er mwyn galluogi’r 
bobl ifanc hyn i lwyddo. 

Gofynnodd y Cadeirydd am sicrwydd y byddai’r papurau yn caniatáu elfen 
o hyblygrwydd gan fod rhai dysgwyr o bosibl wedi methu testunau gan eu bod yn 
hunan-ynysu neu oherwydd bod yr ysgol ar gau. Mewn ymateb, cadarnhaodd yr 
Uwch Reolwr Gwella Ysgolion fod Cymwysterau Cymru a CBAC wedi rhoi 
gwybodaeth i ysgolion ymlaen llaw o ran y gofynion ar gyfer yr arholiadau 
addasedig. Roedd yr heriau yn wahanol ar draws Cymru a byddai’r cwricwlwm 
newydd yn darparu cynnwys addysg a sgiliau i ddysgwyr ar lefel leol. Byddai’r 
wybodaeth hon yn rhan o drafodaethau am y math o gymwysterau ac asesiadau 
fyddai’n wynebu dysgwyr yn y dyfodol a sut byddai hyn yn rhan o’r cwricwlwm 
newydd o fis Medi nesaf ymlaen. Roedd llawer o ganlyniadau da yn dod o’r 
sefyllfa hon.

Cynigiwyd yr argymhelliad a amlinellwyd yn yr adroddiad gan y 
Cynghorydd Janet Axworthy, ac eiliwyd gan y Cynghorydd Tudor Jones.  

PENDERFYNWYD:

Bod y Pwyllgor yn nodi’r trefniadau sydd yn eu lle ar hyn o bryd ar gyfer 
asesiadau yn 2022 ac yn cydnabod gwaith caled yr ysgolion uwchradd yn Sir y 
Fflint wrth gefnogi grwpiau’r blynyddoedd arholiadau.

41. CYNYDDU EFFAITH – CYNLLUN CYFLAWNI DARPARIAETH IEUENCTID 
INTEGREDIG SIR Y FFLINT 2021-2024 

Cyn ystyried yr adroddiad, dywedodd y Prif Swyddog (Addysg ac 
Ieuenctid) fod Mrs. Ann Roberts, Uwch Swyddog y Ddarpariaeth Ieuenctid 
Integredig, yn ymddeol o’i swydd ar ddechrau mis Mawrth. Cyfeiriodd at gyfraniad 
aruthrol Ann Roberts i’r Pwyllgor a’i hangerdd ac ymroddiad dros ddarparu 
gwasanaethau o ansawdd uchel i bobl ifanc. Byddai cyfle i Aelodau gyflwyno eu 
sylwadau a fyddai’n cael eu casglu ynghyd a’u cyflwyno i Ann Roberts yn ystod ei 
chyflwyniad gadael.  Awgrymodd y Cadeirydd y dylai’r Pwyllgor anfon llythyr o 
werthfawrogiad at Ann Roberts yn diolch iddi am yr hyn roedd wedi’i gyflawni ar 
ran y gwasanaeth addysg dros y blynyddoedd ac yn dymuno’n dda iddi yn y 
dyfodol. Cefnogwyd yr awgrym hwn gan y Pwyllgor.  

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) Mick Holt (Uwch 
Weithiwr Ieuenctid a Chymuned) ac Ali Thomas (Gweithiwr Fforwm Ieuenctid), y 
ddau Uwch Weithiwr Ieuenctid, i’r Pwyllgor a diolchodd iddynt am eu cymorth. 
Amlinellodd y sefyllfa bresennol, ac esboniodd fod y Cynllun wedi cael ei 
ddatblygu ar ôl ymgynghori’n eang gyda phobl ifanc yn Sir y Fflint a oedd yn 
defnyddio’r gwasanaeth hwn, y Tîm Ieuenctid ac amryw o bartneriaid a oedd yn 
darparu’r gwasanaethau hyn i bobl ifanc yn y grŵp oedran 11-25.  Esboniwyd 



dyheadau’r bobl ifanc ynghyd â’r cymorth a ddarparwyd gan y Gwasanaeth 
Ieuenctid. Roedd y ddarpariaeth ddigidol yn fuddiol ond wrth i’r cyfyngiadau gael 
eu llacio roedd modd darparu mwy o wasanaethau wyneb yn wyneb. Roedd 
Comisiynydd Plant Cymru a Llywodraeth Cymru wedi cydnabod gwerth 
Gwasanaethau Ieuenctid ac mae hyn bellach ar flaen trefn arolygu newydd 
Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Addysg.  Roedd y Gwasanaeth Ieuenctid a 
Gweithwyr Ieuenctid yn rhan medrus a gwerthfawr iawn o’r Gwasanaethau 
Addysg.  

Cyfeiriodd y Prif Swyddog at y dibenion allweddol yn adran 1.06 o’r 
adroddiad a oedd yn cysylltu â’r cwricwlwm cenedlaethol ac yn darparu 
gwybodaeth am y prif enghreifftiau o waith partneriaeth.  Roedd pobl ifanc yn 
gwerthfawrogi’r gwasanaethau roeddynt yn eu derbyn drwy’r Ddarpariaeth 
Ieuenctid Integredig a’r ffaith y byddai’r cynllun hwn yn cynnig llwybr ar gyfer y 
tair blynedd nesaf o ran y ffordd roedd gwasanaethau yn cael eu gwreiddio a’u 
hehangu i’w cefnogi. Cyfeiriodd at Strategaeth y Gymraeg mewn Addysg a 
drafodwyd yn y cyfarfod diwethaf a dywedodd fod y pwyslais ar ddarparu 
gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn gwella cyfleoedd pobl ifanc yn 
y dyfodol.  

Mewn ymateb i gwestiynau gan y Cynghorydd Dave Mackie ar y Pecyn 
Adnoddau, dywedodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) fod yr Asesiad 
Effaith Integredig wedi’i gwblhau fel rhan o’r broses statudol ar gyfer adrodd i’r 
Pwyllgor. Roedd hwn yn dempled safonol yr oedd yn rhaid ei ddefnyddio a 
chytunwyd bod rhai elfennau yn ailadroddus. Cadarnhaodd y Gweithiwr Fforwm 
Ieuenctid fod y dull adrodd cynyddu effaith yn cael ei ddefnyddio gydag elfennau 
wedi’u cynnwys yn yr adroddiad a chadarnhaodd fod rhai o’r gwasanaethau hyn 
yn rhai wyneb yn wyneb, ac eraill yn cael eu darparu ar-lein. Er ei fod yn 
ymddangos bod hyn yn ailadroddus, roedd ystyriaeth yn cael ei rhoi i ddarparu 
gwasanaeth cyfunol gwahanol. 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Dave Mackie at adran 1.07 yn yr adroddiad a 
oedd yn nodi bod bron i 24,000 o bobl ifanc yn y categori hwn rhwng 11 a 25 oed. 
Gofynnodd sut gellid cysylltu â’r unigolion hyn, a allai fod ar draws y Sir, i ddeall 
beth oedd eu hanghenion. Mewn ymateb, cyfeiriodd y Prif Swyddog (Addysg ac 
Ieuenctid) at y Rhaglen Haf o Hwyl a oedd yn canolbwyntio ar ddarparu 
cyfleoedd i bobl ifanc “hŷn”. Byddai ysgolion a gweithwyr ieuenctid yn cyfeirio 
pobl at hyn, ond y ffordd roedd y gweithgareddau a’r gwasanaethau hyn yn cael 
eu hyrwyddo (drwy’r cyfryngau cymdeithasol, ac ati) fyddai’n galluogi’r grŵp hwn i 
ymgysylltu.

Cadarnhaodd yr Uwch Weithiwr Ieuenctid a Chymuned ei fod wedi bod yn 
gweithredu fel rheolwr atebol y Swyddogion NEETS dros y 6 blynedd diwethaf.  
Bob mis Medi roedd y tîm yn treulio chwe wythnos yn mynd drwy rhestri o bobl 
ifanc dros 18 oed ac yn ‘cnocio drysau’ i weld ble roedd yr unigolion hyn, er 
mwyn siarad gyda nhw i esbonio pa wasanaethau oedd yn cael eu darparu. 
Roedd y mwyafrif helaeth yn dweud eu bod yn y coleg, roedd gan rai swyddi, 
doedd eraill ddim adref neu roeddynt wedi symud. Teimlwyd hefyd mai dyma’r 



ffordd orau o gyrraedd y bobl ifanc hyn. Cafodd hyn ei hysbysebu hefyd drwy 
Gynllun Gwobr Dug Caeredin a thrwy’r Colegau. Cyfeiriodd hefyd at y cydweithio 
gyda gweithwyr y teuluoedd yn y tîm Gwasanaethau Cymdeithasol a soniodd am 
y prosiectau a gynhaliwyd yn ystod yr haf gyda theuluoedd gyda phlant o dan 5 
oed.  

Awgrymodd y Cynghorydd Dave Mackie y dylai’r wybodaeth hon gael ei 
chynnwys yn yr adroddiad a llongyfarchodd y tîm am y gwaith a oedd yn cael ei 
gyflawni. Esboniodd yr Uwch Weithiwr Ieuenctid a Chymuned nad oedd yr 
wybodaeth hon wedi’i chynnwys yn yr adroddiad, a’i fod yn waith a oedd yn cael 
ei wneud gan y tîm NEETS ond a allai gael ei gynnwys fel enghraifft o’r hyn oedd 
wedi’i gyflawni.  

Esboniodd y Gweithiwr Fforwm Ieuenctid, yn ogystal â’r ddarpariaeth yn 
ystod y tymor fel clybiau ieuenctid ac ati, a’r gwaith a oedd yn cael ei wneud gan 
y tîm NEETS, fod y grwpiau hŷn yn cael eu targedu mewn ardaloedd fel Parc 
Gwepra er enghraifft.  Tynnodd sylw at raglenni’r haf a’r hanner tymor ac 
esboniodd sut roedd y timau allanol wedi ymestyn allan at y bobl ifanc nad 
oeddynt yn ymgysylltu â’r gwasanaethau mwy ffurfiol.  Yna cyfeiriodd y Gweithiwr 
Fforwm Ieuenctid at y Cyngor Ieuenctid a’r ymdrechion a oedd yn cael eu 
gwneud i sicrhau ei fod mor amrywiol â phosibl ac yn cynnwys cynrychiolwyr pobl 
ifanc o’r colegau, byd gwaith a lleoliadau eraill, ynghyd â phrosiectau 
digartrefedd. Roedd llawer o brosiectau yn targedu pobl ifanc i sicrhau bod 
cynrychiolaeth yn uchel ac roedd llawer o bobl ifanc yn ymgysylltu’n dda.

Esboniodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) mai adroddiad drafft 
oedd hwn ac roedd yn cynnwys adborth ar yr ymgynghoriad a chyfeiriad strategol 
i’r dyfodol. Byddai’n bosibl gwneud newidiadau cyn i’r adroddiad fynd gerbron y 
Cabinet.

Cyfeiriodd Mrs Lynne Bartlett at y rhestr o glybiau ieuenctid a oedd yn ailagor 
ond roedd wedi sylwi bod un neu ddau ar goll. Gofynnodd a gafodd asesiadau o’r 
cymunedau hynny eu cynnal, yn enwedig mewn un gymuned lle’r oedd lefelau 
uchel o ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac yna a chawsant eu hamlygu a’u 
blaenoriaethu? Wrth gyfeirio at y gwasanaeth ‘untro’, gofynnodd a oedd hwn yn 
targedu’r ardaloedd hynny lle’r oedd llawer o ymddygiad gwrthgymdeithasol ac a 
oedd cyfleoedd i ymgysylltu â’r sector gwirfoddol i sicrhau bod y cymunedau 
hynny yn gallu agor clybiau ieuenctid. Roedd Mrs Bartlett yn falch o weld twf 
Ysgolion y Goedwig.

Mewn ymateb, dywedodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) fod 
gostyngiad sylweddol wedi bod yn yr adnoddau dros y blynyddoedd diwethaf ac 
roedd yn rhaid i’r Gwasanaethau Ieuenctid weithredu mewn ffordd fwy ‘clyfar’ 
wrth reoli’r gwaith hwn. Roedd wedi bod yn bosibl cynnal y ddarpariaeth 
bresennol mewn rhai cymunedau, ond yn anffodus nid oedd hynny wedi bod yn 
bosibl ym mhob achos am wahanol resymau. Yn dilyn trafodaethau gyda phobl 
ifanc, darparwyd gwasanaethau eraill fel gwasanaethau digidol ac ar-lein gyda 
gwasanaethau ‘untro’ ac allgymorth yn rhan o’r pecyn amlochrog a oedd yn cael 



ei ymestyn yn barhaus o fewn cyllideb gyfyngedig. Roedd y Gwasanaethau 
Ieuenctid a Chyfiawnder Ieuenctid yn ymgysylltu’n barhaus â phobl ifanc lle’r 
oedd elfennau o ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Dywedodd yr Uwch Weithiwr Ieuenctid a Chymuned fod rhai adeiladau a 
ddefnyddiwyd ar gyfer clybiau ieuenctid wedi cael eu trosglwyddo o dan y rhaglen 
Trosglwyddo Asedau Cymunedol ond roedd clybiau ieuenctid wedi cael eu cadw 
lle bo’n bosibl. Amlinellodd yr amserlen hyfforddiant ar gyfer gweithwyr ieuenctid 
mewn gofal a gweithwyr ieuenctid cynorthwyol a’r cymwysterau roedd eu 
hangen, a dywedodd mai recriwtio aelodau staff rhan amser oedd y broblem 
fwyaf i’r gwasanaeth.  Roedd cyllideb fach ar gael i gyflogi rhai gweithwyr 
ieuenctid rhan amser ac roedd ymgyrchoedd recriwtio wedi cael eu cynnal heb 
lawer o lwyddiant. Gan gyfeirio at Ysgolion y Goedwig, cadarnhaodd mai dyma 
un o’r meysydd lle gwelwyd y twf mwyaf. Roeddynt wedi cael eu cynnal am 
ddiwrnod yr wythnos yn wreiddiol ond roedd y ddarpariaeth bellach wedi datblygu 
i bedwar diwrnod llawn yr wythnos, a rhoddodd wybodaeth am eu lleoliadau. 
Roedd y ddarpariaeth hon wedi ehangu’n gyflym gan ei bod yn cael ei chynnal yn 
yr awyr agored ac yn ddiogel o ran Covid.

Dywedodd y Gweithiwr Fforwm Ieuenctid fod partneriaethau’r sector 
gwirfoddol yn werthfawr iawn yn enwedig gyda’r grwpiau oedran sy’n anodd eu 
cyrraedd. Roeddynt yn gweithio yn y gymuned, roedd ganddynt yr arbenigedd 
cywir ac roedd ganddynt eisoes berthynas gyda’r bobl ifanc a’u teuluoedd. 
Rhoddodd wybodaeth am y Grantiau Cefnogi Ieuenctid, yr Urdd a’r cydweithio ar 
faterion staffio. Cyfeiriodd at NEWCIS a’r Gofalwyr Ifanc a’r prosiect “Beth 
wnaeth ddigwydd” a oedd wedi tynnu sylw at effeithiau cyfnod Covid ar bobl 
ifanc. Roedd hyn oll yn werthfawr tu hwnt ac wedi digwydd oherwydd y gwaith 
partneriaeth gyda’r sector gwirfoddol.

Gofynnodd y Cadeirydd a oedd newid cyfeiriad wedi bod yn dilyn 
ymgynghori gyda’r bobl ifanc oherwydd y tro diwethaf i’r Ddarpariaeth Ieuenctid 
Integredig ddod gerbron y pwyllgor oedd 5 Tachwedd 2020.  Roedd yr adroddiad 
yn rhoi manylion am y dull ymlaen i’r dyfodol gyda rhagamcan o arbedion o tua 
£98.6k y flwyddyn ar staff ac adeiladau, a gofynnodd a oedd y cyngor yn dal i 
wneud arbedion sylweddol ar y ddarpariaeth clybiau ieuenctid.

Cyfeiriodd yr Uwch Weithiwr Ieuenctid a Chymuned at y rhagamcan o 
£98.6 k a oedd wedi’i ystumio gan Covid a dywedodd fod £96k o’r swm hwnnw 
yn ymwneud ag adeiladau ac nid aelodau staff.  Yn 2015 cafodd nifer o adeiladau 
eu trosglwyddo drwy’r rhaglen trosglwyddo asedau cymunedol ond roedd rhai yn 
dal heb eu trosglwyddo a rhoddodd ddiweddariad ar y trosglwyddiadau diweddar. 
Byddai clybiau ieuenctid yn dal i gael eu cynnal ar y safleoedd hyn a byddai 
asesiadau risg Covid rheolaidd yn cael eu cynnal.

Cafodd yr argymhellion fel y cawsant eu nodi yn yr adroddiad, eu cynnig 
gan y Cynghorydd Janet Axworthy, a’u heilio gan y Cynghorydd Martin White.



PENDERFYNWYD:

(a) Bod y Pwyllgor yn cydnabod yn gadarnhaol y gwaith hanfodol a wnaed 
gan  y Ddarpariaeth Ieuenctid Integredig yn ystod pandemig COVID-19 i 
gefnogi plant a phobl ifanc Sir y Fflint.

(b) Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo ‘Cynyddu Effaith – Cynllun Cyflawni 
Darpariaeth Ieuenctid Integredig Sir y Fflint 2021-2024’; a

(c) Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at Mrs. Ann Roberts, Uwch Reolwr – 
Darpariaeth Ieuenctid Integredig, ar ran y Pwyllgor, gan ddymuno’r gorau 
iddi yn ei hymddeoliad a diolch iddi am ei hangerdd a’i hymrwymiad i’r 
Gwasanaeth Ieuenctid dros y blynyddoedd.

42. DIWEDDARIAD AR FODERNEIDDIO YSGOLION 

Wrth gyflwyno’r adroddiad cyfeiriodd yr Uwch Reolwr (Cynllunio Ysgolion a 
Darpariaeth) at ysgolion Licswm ac Ysgol yr Esgob yng Nghaerwys a oedd 
wedi’u ffederaleiddio’n ffurfiol ar 7 Mehefin. Cyfeiriodd at y Rhaglen Gofal Plant, a 
dywedodd fod rheolaeth weithredol y rhaglen bellach wedi’i throsglwyddo o’r 
Gwasanaethau Cymdeithasol i’r portffolio Addysg. Rhoddodd amlinelliad o sut 
roedd y rhaglen yn cael ei hariannu a’i rhoi allan i dendr er mwyn cael y gwerth 
gorau am arian ac arian grant gan Lywodraeth Cymru.   

Rhoddodd yr Uwch Reolwr (Cynllunio Ysgolion a Darpariaeth) fanylion am 
Gampws newydd Mynydd Isa a chadarnhaodd fod caniatâd cynllunio wedi’i roi 
ym mis Ionawr. Roedd contract dylunio ac adeiladu wedi cael ei ddewis drwy 
Gwmni Partneriaeth Addysg Cymru (WEPCO) a sefydlwyd gan Lywodraeth 
Cymru i gyflawni’r prosiectau’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) yng 
Nghymru. Byddai’r achos busnes yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 
mis Mawrth ac os byddai’n derbyn cymeradwyaeth y gweinidogion yna byddai 
papur yn cael ei gyflwyno gerbron y Cabinet ym mis Mehefin er mwyn cael 
cymeradwyaeth i symud ymlaen i’r cam adeiladu. Y dyddiad cwblhau arfaethedig 
oedd mis Gorffennaf 2024 a’r disgwyl oedd y byddai’r ysgol yn agor ym mis Medi 
2024.

Diolchodd y Cynghorydd Tudor Jones i’r Uwch Reolwr am yr adroddiad 
trylwyr.  Gan gyfeirio at ffederasiwn Ysgolion Licswm ac Ysgol yr Esgob roedd o’r 
farn bod y buddion i’r disgyblion a’r staff yn sylweddol. Roedd y ddwy ysgol yn 
rhannu staff a llwyth gwaith ac roeddynt yn credu fod hyn yn gwella ansawdd yr 
hyn roeddynt yn ei ddarparu, ynghyd â’r gwasanaeth gofal cofleidiol, a oedd yn 
wych ar gyfer yr ardal. Estynnodd ei longyfarchiadau i bawb a oedd wedi 
cynorthwyo hyn.  Gan gyfeirio at y buddsoddiad mewn ysgolion cyfrwng 
Cymraeg, dywedodd y Cynghorydd Jones fod hyn yn profi bod y cyngor yn 
cymryd camau i ddarparu’r ddwy iaith ar draws y sir. Roedd yn cymeradwyo’r 
Uwch Reolwr, a phawb a oedd yn gysylltiedig.



Cyfeiriodd y Cynghorydd Ian Smith at brosiectau gwych Ysgolion yr Unfed 
Ganrif ar Hugain a oedd wedi dod â budd i Sir y Fflint i gyd. Gofynnodd a oedd 
hyn yn debyg i’r cynllun PFI ac a oedd y costau yn hysbys iddo ar gyfer MIM o’i 
gymharu â benthyca am dros 25 mlynedd yn ôl y drefn arferol.  Mewn ymateb 
esboniodd yr Uwch Reolwr (Cynllunio Ysgolion a Darpariaeth) fod costau yn 
gysylltiedig pan gyflwynwyd yr achos busnes ac roedd hyn wedi cael ei gynnwys 
yng nghynlluniau ariannol a Strategaeth Ariannol Tymor Canolig y Cyngor 
(MTFS).  

Roedd y Cynghorydd Sean Bibby yn croesawu’r buddsoddiad yn Ysgol 
Croes Atti, Glannau Dyfrdwy a dywedodd fod 10 disgybl wedi gallu mynychu 
Ysgol Maes Garmon ym mis Medi. Talodd deyrnged i’r Pennaeth, Athrawon, 
Llywodraethwyr, a’r disgyblion am lwyddo i sicrhau ysgol cyfrwng Cymraeg yng 
nghanol Glannau Dyfrdwy. Gofynnodd a oedd unrhyw gynigion i gynnig 
darpariaeth o’r fath yn ardaloedd Bwcle a Mynydd Isa er mwyn efelychu 
llwyddiant Shotton yn y rhan honno o’r Sir hefyd. Roedd yr Arweinydd yn 
gobeithio y gellid sefydlu ysgol cyfrwng Cymraeg yn ardal Bwcle a Mynydd Isa 
lle’r oedd galw.  

Cyfeiriodd yr Uwch Reolwr (Cynllunio Ysgolion a Darpariaeth) at 
sylwadau’r Cynghorydd Tudor Jones am y ffederasiwn a dywedodd fod hyn yn 
agored i unrhyw gorff llywodraethu ei hyrwyddo ac y byddai’n cael ei gefnogi gan 
y Cyngor. Roedd o’r farn y gallai Licswm ac Ysgol yr Esgob arwain ar hyn 
oherwydd y manteision a oedd yn gysylltiedig i athrawon, dysgwyr a’r gymuned. 

Cynigiwyd yr argymhelliad, a amlinellwyd yn yr adroddiad, gan y 
Cynghorydd Sean Bibby, ac eiliwyd gan y Cynghorydd Ian Smith.

PENDERFYNWYD:

Bod y Pwyllgor yn nodi cynnydd y Rhaglen Moderneiddio Ysgolion ac yn 
gwerthfawrogi’r gwaith sy’n cael ei wneud.

43. CYNLLUN Y CYNGOR 2022/23

Wrth gyflwyno’r fersiwn ddrafft o Gynllun y Cyngor ar gyfer 2022/23, 
cadarnhaodd yr Ymgynghorydd Perfformiad Strategol fod y Cynllun yn parhau i 
gynnwys y meysydd yn y themâu a nodwyd wrth i’r Cyngor adfer o’r pandemig. 
Tynnodd sylw at y newidiadau yn 1.02 a’r chwe thema a blaenoriaethau a oedd 
wedi aros yr un fath yn rhif 1.03 o’r adroddiad. Cadarnhaodd y byddai’n casglu’r 
sylwadau ynghyd ac yn eu rhannu gyda’r Aelodau cyn eu cyflwyno gerbron y 
Cabinet a’r Cyngor ym mis Gorffennaf 2022.  

Cyfeiriodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) at yr is-flaenoriaeth 
newydd ar Lesiant a oedd wedi’i chynnwys yng Nghynllun y Cyngor yn dilyn 
trafodaethau yn y Pwyllgor Adferiad. Cyfeiriodd sylw’r Aelodau at dudalen 119 a 
oedd yn amlinellu sut roedd hyn yn cael ei hwyluso ynghyd â Fframwaith 
Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion i wreiddio dull ysgol gyfan at 
Iechyd Emosiynol a Llesiant a oedd yn cael ei arwain yn rhanbarthol gan Laura 



England, un o swyddogion Cyngor Sir y Fflint. Byddai hyn yn sicrhau bod 
ysgolion yn derbyn adnoddau digonol, hyfforddiant a chymorth i adolygu popeth 
roeddynt yn ei wneud drwy lens iechyd emosiynol a llesiant. Cyfeiriodd y Prif 
Swyddog at y cydweithio gyda Gwasanaethau Ieuenctid yn Sir y Fflint a 
Wrecsam i gefnogi pobl ifanc a oedd yn ceisio lladd eu hunain ac a oedd yn 
mynd i’r ysbyty. Rhoddwyd amlinelliad hefyd o waith y Gwasanaethau 
Cynhwysiant a Chyfiawnder Ieuenctid i ddeall y trawma roedd pobl ifanc yn ei 
wynebu yn eu bywydau am amryw o resymau. Y nod oedd eu hannog i 
ddychwelyd at fyd addysg a chymryd rhan yn y byd o’u cwmpas.   

Cyfeiriodd y Cadeirydd at dudalen 113, sef yr elfen newydd o’r addasiad 
Newid Hinsawdd ac roedd yn falch bod materion yn ymwneud â digwyddiadau 
tywydd gwael fel llifogydd, gwyntoedd cryfion a hafau hir poeth yn cael sylw. 
Dywedodd fod Sir y Fflint wedi cael ei enwi fel un o’r awdurdodau nad oedd 
ganddo Gynllun Newid Hinsawdd ond roedd hyn yn anghywir ac efallai y gellid 
cywiro hyn yng Nghynllun y Cyngor.  

Cadarnhaodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) fod gan y Cyngor 
Strategaeth Newid Hinsawdd ac roedd Rheolwr Rhaglen yn arwain grŵp ar 
draws pob portffolio lle’r oedd gan bob portffolio gynrychiolaeth ac roeddynt wedi 
cyfrannu at Strategaeth Newid Hinsawdd fanwl iawn. Gan gyfeirio at Gynllun y 
Cyngor, cadarnhaodd fod y lliwiau gwahanol yn yr adrannau yn cyfeirio at 
bortffolios eraill a oedd yn gallu cyfrannu at y themâu hynny. Rhoddodd 
wybodaeth am y themâu ar gyfer y portffolio Addysg, yn enwedig drwy’r ysgolion 
iach, eco-ysgolion a COT26 a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o blith pobl ifanc 
Sir y Fflint. Yna rhoddodd wybodaeth am y camau a oedd yn cael eu cymryd o 
ran adeiladau ysgolion ac mai Ysgol Mynydd Isa fyddai’r prosiect carbon niwtral 
cyntaf.  

Cadarnhaodd y Cynghorydd Sean Bibby fod Strategaeth Newid Hinsawdd 
fanwl iawn yn cael ei chyflwyno gerbron y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Amgylchedd a’r Economi, a’r Cabinet.

Cadarnhaodd Arweinydd y Cyngor fod y plant wedi dangos llawer o 
ddiddordeb a phryder am newid hinsawdd a’r amgylchedd cyn i’r mater gael ei 
amlygu fel problem fwyaf ein cenhedlaeth. Gan gyfeirio at y pwyntiau gwefru, 
esboniodd y byddai angen i’r rhain gael eu gosod yn holl ysgolion, adeiladau, 
canolfannau hamdden, canolfannau cymunedol a meysydd parcio’r cyngor. 
Roedd y galw o fewn yr awdurdod, yng Nghymru ac ar draws y wlad yn fawr 
iawn. Roedd gan y portffolio Addysg gynulleidfa ymroddedig a pharod iawn i 
wrando ym mhobl ifanc ar draws y Sir.

Cafodd yr argymhelliad, fel y’i hamlinellwyd yn yr adroddiad, ei gynnig gan 
y Cynghorydd Tudor Jones, a’i eilio gan Mrs. Lynn Bartlett.  

PENDERFYNWYD:



Bod y Pwyllgor yn cefnogi cynnwys y themâu ar gyfer Cynllun y Cyngor 2022-23 
fel y’u cyflwynwyd yn yr adroddiad a’r atodiad.

44. DANGOSYDDION PERFFORMIAD HANNER BLWYDDYN AR GYFER 
MESURAU ADFERIAD, PORTFFOLIO AC ATEBOLRWYDD CYHOEDDUS

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) yr adroddiad a oedd yn 
rhoi trosolwg o’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a 
lefelau risg presennol a nodwyd yng Nghynllun y Cyngor. 

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Dave Mackie ar y fenter bwyd 
am ddim, cadarnhaodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) fod hwn yn 
anghysonder yn yr adroddiad a bod y ddwy eitem yn bethau ar wahân. 
Esboniodd fod brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd yn cael ei dargedu at 
ddisgyblion a oedd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim, a’r gobaith oedd 
y byddai 100% o’r ysgolion yn darparu’r cynnig hwn. Oherwydd y pandemig a’r 
trefniadau ar gyfer darparu prydau yn ystod Covid, roedd wedi bod yn heriol iawn 
oherwydd y mesurau diogelwch a oedd yn eu lle a’r ffaith nad oedd ystafelloedd 
bwyta yn gweithredu yn ôl eu harfer. O ran y ffrwythau am ddim, roedd y cynllun 
hwn yn cael ei ddarparu gan NEWydd drwy’r Strategaeth Dlodi i ysgolion a 
chytunwyd i aralleirio’r testun yn ymwneud â’r amcan hwnnw.

Cafodd yr argymhelliad, fel y’i amlinellwyd yn yr adroddiad, ei gynnig gan y 
Cynghorydd Paul Cunningham, a’i eilio gan y Cynghorydd Joe Johnson.  

PENDERFYNWYD:

Nodi’r adroddiad.  

45. AELODAU O’R WASG YN BRESENNOL

Nid oedd aelodau o’r wasg yn bresennol.

(Dechreuodd y cyfarfod am 2.00 pm a daeth i ben am 4.30 pm)

…………………………
Cadeirydd


